

# คำปราศรัยของนายแพทย์ ประดิษฐ์ วิจิระกุล

รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ในงานเปิดตัวเว็บไซต์ "ความรู้เพื่อชีวิต"

วันที่ ๓ ต.ค. ๒๕๕๔ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์

กราบเรียน ท่านรองอธิการบดีคณะอาจารย์และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับ ในนามของกระทรวงสาธารณสุขต้องขอใช้คำว่า ขอชื่นชมเป็นอย่างยิ่งสำหรับเรื่องของการทำงานเว็บไซต์ความรู้เพื่อชีวิต เพราะว่าผู้ที่ทำงานทางด้านสาธารณสุขเนี่ย ถ้าทำงานมาเป็นระยะเวลาพอสมควรจะรู้ว่าจุดอ่อนส่วนใหญ่ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งชาวบ้านจะพูดคือ ขอบสอนแต่สอนไม่รู้เรื่องการเอาหนังสือส่งให้อ่าน อ่านแล้วก็หลายภาษา เพราะฉะนั้นเข้ามาดูในเว็บไซต์แล้วผมคิดว่าช่วยเติมบางสิ่งบางอย่างที่มันขาดหายไป ผมคิดว่าขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขก็พยายามจะทำแต่ก็กระท่อนกระแท่นเหมือนกัน และก็ลักษณะที่เป็นการบูรณาการอบรม ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเว็บไซต์ของกรมอนามัยเป็นเรื่องสุขภาพ เว็บไซต์ของกรมควบคุมโรคก็เป็นเรื่องป้องกันโรค ถ้าเป็นเว็บไซต์ของกรมนี้ก็เป็นเรื่องของแต่ละเรื่อง แต่ครั้งนี้คุณหมอสุริยเดลินี่ ทำเว็บไซต์ซึ่งเป็นเรื่องกลุ่มวัยแต่ละกลุ่มวัยเป็นอย่างไร และเราก็มีหน้าที่ดูแลอย่างไร นอกเหนือจากนั้นที่อาจารย์นิศยาได้แสดงให้เห็นคือว่ามีหัวข้ออ่านดูแล้ว คุณก็รู้ว่าคุณต้องทำอะไร แต่ปัญหาใหญ่หลังจากที่พวกเราทำงานมาแล้วเนี่ย บางทีก็ทำพลาดแต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร บางทีก็ทำได้ว่าต้องดูแลพัฒนาการเด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปจนถึงจะต้องทำอะไรได้ ทำไม่ต้องมีกล้ามเนื้อมัดเล็ก ทำไม่ต้องมีกล้ามเนื้อมัดใหญ่ เขาไม่รู้เรื่องเขาก็ต้องไปว่าทำตรงนี้ สิ่งที่อยู่ในเว็บไซต์เนี่ย มันมีหลายเรื่อง ซึ่งตอบคำถามได้และผมคิดว่าสื่อมวลชนหลายท่านพยายามจะถาม แล้วเวลาพวกเขาตอบเนี่ย บางทีท่านก็เบ้หน้าว่า ตอบเรื่องอะไรก็ไม่รู้ฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง ผมคิดว่าเนี่ยเป็นความรู้ที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ และก็เรียนว่ายังไงกระทรวงสาธารณสุขพยายามจะเชื่อมต่อกัน เพราะว่าผมก็คิดถึงกลุ่มวัยผู้สูงอายุ ซึ่งกำลังจะเป็นปัญหาก็คงต้องมีเว็บไซต์คล้าย ๆ อย่างนี้เพียงแต่เราต้องหาผู้เชี่ยวชาญสักคนหนึ่ง ที่จะต้องมาทำว่าทำไมต้องดูแลผู้สูงอายุอย่างนี้ ทำไมต้องระวังเรื่องนั้นเรื่องนี้ ในขณะที่คิดว่าเป็นการเริ่มต้นงาน และก็อีกอันที่สองที่คิดว่าจะออกมาแล้วช่วยแก้ปัญหา ผมเคยมีเจ้าหน้าที่ไปจัดนิทรรศการ ก็ไปเจอเจ้าหน้าที่เข้ามาถ่ายรูปถ่ายทุกอัน ผมก็ถามว่าถ่ายไปทำไม เค้าบอกว่าก็อนุญาตนะ เดี่ยวเค้าจะไปเคลียร์ ถ้าเป็นทำลิสต์สิทธิ ผมบอกว่าจริง ๆ มันอยู่ในเว็บไซต์ ผมอนุญาต คุณเข้าเว็บไซต์ไปแล้วคุณจะไปทำอะไรต่อก็ทำไปเถอะ เพียงแต่ว่าเขียนสักริดเพราะคนอื่นเค้าจะได้รู้ที่ไปที่ไป แนวนี่ก็เป็นแนวหนึ่ง ซึ่งมาช่วยเติมเต็มทุกปี ก็มีปัญหาย่างที่ท่าน ผอ.สุริยเดลินี่พูด เราพิมพ์หนังสือค่อนข้างเยอะ จริง ๆ แล้วถ้าเรารวมทุกรายการ เราหมดเงินไปกับหนังสือประมาณ 10-20 ล้านแต่ผลตอบกลับมาก็ไม่พิมพ์น้อย ทำไม่ทำให้ประชาชนได้ทั่วถึง มันก็มาถึงทางตันว่าเราจะกระจายยังไง ก็เป็นที่มาที่ทำให้ทุกคนตื่นตัวในการทำเว็บไซต์ เราก็ต้องมีจุดที่ทำให้ประชาชนได้เข้าใจ เดียวนี้เว็บไซต์มันมีอะไรเยอะแยะ ผมคิดว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่หน้าสนใจ ก็ต้องเรียนว่าสำหรับกระทรวงสาธารณสุขคงเต็มทีนะครับ เพราะว่าทุกคนได้ใช้ งานในส่วนของการวิชาการทุกทาง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่อยู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลชุมชน แม้กระทั่งผมคิดว่าหลาย ๆ คนที่อยู่ในโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศตอนนี้ประมาณเก้าร้อยสิบกว่าแห่ง

โรงพยาบาลต่าง ๆ มีอยู่แล้ว คงสามารถใช้ประโยชน์ที่สำคัญที่สุดผมคิดว่าประกาภาที่เครือข่ายทางด้านสุขภาพ ก็คงได้รับประโยชน์จากตรงนี้ อย่างที่ผมเรียนครับ พี่เลี้ยงเด็กก็อยากจะรู้เรื่องนี้ ได้ก็สามารถเข้ามาดูรายละเอียด และทำไมจะต้องอ่านนิทานให้ฟัง ทำไมถึงจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัย คงทราบเรียนแค่นี้ ผมถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญสำหรับการที่จะทำให้ประชาชนได้เข้าถึงความรู้และข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นครับ ในชีวิต ก็ยินดีสนับสนุนเต็มที่ครับผม